



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๒๒

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อต ๔๑๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๐๔๐
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ว่า จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ สถานศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลที่ให้การศึกษาปฐมวัย ซึ่งดูแลเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อให้มีผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาปฐมวัย การประกันคุณภาพภายในของการศึกษาปฐมวัย หรือการวัดและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ของสำนักงาน ทางลิงค์ <http://aqa.onesqa.or.th> ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และสามารถติดตามประกาศข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.th

จังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรงค์ คลังเงิน)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๒๑-๒๕๙๘, ๐๘-๖๔๕๕-๗๒๑๕

<input type="checkbox"/> ผ.บ.ท.	<input type="checkbox"/> นายเข่าประชุม
<input type="checkbox"/> กง.มด.	ประจำเดือน
<input checked="" type="checkbox"/> กง.สส.	
<input type="checkbox"/> กง.กม.	
<input type="checkbox"/> กง.กง.	

เลขที่ ๑๖๖
วันที่ 20 มี.ค. 2562
1110

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 4066
วันที่ 20 มี.ค. 2562
เวลา



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๐๕๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ มศ ๐๐๐๙/(ว) ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ว่า จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบปี สถานศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลที่ให้การศึกษาศึกษาปฐมวัย ซึ่งดูแลเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อให้มีผู้ประเมินภายนอก การศึกษาศึกษาปฐมวัยเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาศึกษาปฐมวัย การประกันคุณภาพภายในของการศึกษาศึกษาปฐมวัย หรือการวัดและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) ของสำนักงานทางลิงค์ <http://aqa.onesqa.or.th> ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และสามารถติดตามประกาศข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๑๘
ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริรัตน์ โภษิตำ ๐๘๗-๑๘๕๙๕๓๑

<input type="checkbox"/> ผ.บ.ท.	<input type="checkbox"/> นายวิชาประจุ
<input type="checkbox"/> กง.บ.อ.	ประจำเดือน
<input checked="" type="checkbox"/> กง.อ.ส.ร.	
<input type="checkbox"/> กง.กม.	
<input type="checkbox"/> กง.กจ.	

ที่ มศ ๐๐๐๙ / (ว) ๑๒๐๖

ได้รับแจ้งเรื่องเมื่อวันที่
- 8 มิ.ค. 2562
ที่ ๑๖๑

เลขที่	๓๕๒๖
วันที่	๖ มิ.ค. 2562
เวลา	๑๖.๓๑ น.



๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ สมศ. ที่ ๑๑๘/๒๕๖๑ กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาผู้ประเมิน
ภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย

ด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ สถานศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือ โรงเรียน
อนุบาล ที่ให้การศึกษาศึกษาปฐมวัยซึ่งดูแลเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้มีจำนวนผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัยเพียงพอและเหมาะสมกับบริบท
การจัดการศึกษา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหาร
สถานศึกษา การนิเทศการศึกษาศึกษาปฐมวัย การประกันคุณภาพภายในของการศึกษาศึกษาปฐมวัย หรือ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาปฐมวัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบ
Automated QA ของสำนักงานทางลิงก์ <http://aqa.onesqa.or.th> ภายในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยสามารถติดตามประกาศข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.onesqa.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ
โดยทั่วกัน จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

Khahn

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)

รักษาการผู้อำนวยการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)

สำนักพัฒนาและส่งเสริม ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๖ ๓๙๕๕ ต่อ ๑๔๒ (พันธชิต) หรือ ๑๔๓ (ชัยมงคล)

โทรสาร ๐๒ ๒๑๖ ๕๐๔๔ - ๖ Email: Punchid.t@onesqa.or.th หรือ Chaimongkhon.p@onesqa.or.th

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2216 3955 โทรสาร : 0 2216 5044-6 อีเมล : info@onesqa.or.th

OFFICE FOR NATIONAL EDUCATION STANDARDS AND QUALITY ASSESSMENT (PUBLIC ORGANIZATION)

24th Floor, Phayathai Plaza Building, 128 Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel. : +66 2216 3955 Fax. : +66 2216 5044-6 E-mail : info@onesqa.or.th

www.ONESQA.or.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ ๑๑๘ / ๒๕๖๑
เรื่อง กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรา ๘ กำหนดให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่หลัก (๓) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก (๕) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก นั้น

ในการนี้ สำนักงานจะดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กำหนดเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก สมศ. ดังนี้

๑. ผู้สมัครทุกคนทำการสมัครผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated QA) หรือ AQA โดยป้อนข้อมูลคุณสมบัติที่กำหนดและแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ ครบถ้วน
๒. ผู้สมัครทุกคนทำแบบแสดงเจตจำนง และทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
๓. สำนักงานคัดกรองคุณสมบัติและประเมินผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
๔. สำนักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการของ สมศ.
๖. สำนักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนา ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
๗. สิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนา เข้ารับการอบรม/สัมมนาตามกำหนดการของ สมศ.
๘. สำนักงานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด
๙. สำนักงานโดยคณะกรรมการ สมศ. ให้การรับรองรายชื่อผู้ประเมินภายนอก
๑๐. สำนักงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิ์ชัย)

รักษาการผู้อำนวยการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)



คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประเมินภายนอก รอบสี่ การศึกษาปฐมวัย

๑. มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
๒. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๓. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย/ เด็กเล็ก ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ด้านการบริหารสถานศึกษา
ด้านการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
ด้านการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาปฐมวัย
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น
๔. มีทักษะการสื่อสาร
๕. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

คำอธิบายเพิ่มเติม

สถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง สถานศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือ โรงเรียนอนุบาล ที่ให้การศึกษาหรือรับเลี้ยงดูเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องสามารถอุทิศเวลาในการลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ได้ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมตามที่ ส.ม.ค. กำหนด